

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRONG PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Trần Văn Trọng

Khoa Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia, Việt Nam

Email: tranvantrong241101@gmail.com

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 24/7/2023; Ngày nhận chỉnh sửa: 15/9/2023; Ngày duyệt đăng: 03/10/2023

Tóm tắt

Hiện nay, thủ đoạn chủ yếu để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam của các thế lực thù địch là thông qua không gian mạng. Cho nên, đối tượng dễ bị tác động hàng đầu bởi âm mưu này là thế hệ trẻ, bởi đây là lực lượng tiếp cận nhiều nhất trên không gian mạng. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích nội dung thông qua các nguồn dữ liệu thứ cấp trong và ngoài nước. Kết quả nghiên cứu sẽ làm rõ vai trò, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, tổ chức đại diện cho thế hệ trẻ trong phòng chống “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp để phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong phòng, chống “Diễn biến hòa bình” thời gian tới.

Từ khóa: *Chủ nghĩa xã hội, chống phá, diễn biến hòa bình, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thế lực thù địch, thế hệ trẻ.*

PROMOTING THE ROLE OF THE HO CHI MINH COMMUNIST YOUTH UNION IN THE PREVENTION AND COMBAT OF THE STRATEGY OF “PEACEFUL EVOLUTION” IN VIETNAM NOW

Tran Van Trong

Faculty of Administration, National Academy of Public Administration, Vietnam

Email: tranvantrong241101@gmail.com

Article history

Received: 24/7/2023; Received in revised form: 15/9/2023; Accepted: 03/10/2023

Abstract

Currently, the primary method employed by hostile forces to implement the “Peaceful evolution” strategy in Vietnam is through cyberspace. Therefore, the most susceptible target of this scheme is the younger generation, as they are the most active demographic in the online space. This article utilizes content analysis methodology using secondary data sources from both domestic and international contexts. The research findings will clarify the role and responsibilities of the Ho Chi Minh Communist Youth Union, which represents the youth of Vietnam, in countering the “Peaceful evolution” in the country. Consequently, the article proposes several solutions to leverage the role of the Ho Chi Minh Communist Youth Union in the upcoming efforts to prevent and counter “Peaceful evolution”.

Keywords: *Peaceful evolution, hostile forces, Socialism, anti-sabotage, young generation, Ho Chi Minh Communist Youth Union.*

DOI: <https://doi.org/10.52714/dthu.13.9.2024.1375>

Trích dẫn: Trần, V. T. (2024). Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam hiện nay. *Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp*, 13(9), 108-120. <https://doi.org/10.52714/dthu.13.9.2024.1375>.

Copyright © 2024 The author(s). This work is licensed under a CC BY-NC 4.0 License.

1. Đặt vấn đề

Trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc, các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn có tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, với sự chuyển biến sâu sắc của tình hình thế giới, trong nước, công tác thanh niên đang đặt ra những vấn đề cần xem xét khách quan, khoa học. Hiện nay, thanh niên Việt Nam trong độ tuổi từ 16 đến 30 có khoảng 22.600.000 người, chiếm 23,5% dân số cả nước (Lê, 2019). Đây là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhận thấy được vai trò đặc biệt của thanh niên, Đảng, nhà nước luôn tích cực quan tâm đến thanh niên và công tác thanh niên. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7, khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa” đã chỉ rõ: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

Trong bối cảnh đó, âm mưu cơ bản, xuyên suốt lâu dài của các thế lực thù địch là xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại và dập tắt phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân tiến bộ. Ở Việt Nam từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là từ khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ đến nay, chủ nghĩa đế quốc đã coi Việt Nam là một trọng điểm chống phá trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” và nó đã thực sự trở thành một trong những nguy cơ đe dọa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nước ta. Trước sự phát triển của truyền thông đại chúng và Internet trở thành công cụ chủ yếu của các thế lực thù địch trong thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” cho thấy mục tiêu, đối tượng chủ yếu chúng muốn hướng tới là thế hệ trẻ Việt Nam - những chủ nhân tương lai của đất nước. Vì vậy, với sứ mệnh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh cần thấy rõ vai trò của mình trong cuộc chiến phòng, chống “Diễn biến hòa bình” ở nước ta hiện nay. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích nội dung từ các nguồn dữ liệu thứ cấp trong và ngoài nước với nhiệm vụ làm rõ thủ đoạn chống phá Đảng và Nhà nước của bọn thế lực

phản động, thù địch. Từ đó, bài viết làm rõ vị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”. Thông qua đó, bài viết đề xuất những giải pháp cơ bản để phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phòng, chống “Diễn biến hòa bình” thời gian tới.

2. Nội dung

2.1. Một số vấn đề lý luận chung về chiến lược “Diễn biến hòa bình” và các thủ đoạn chủ yếu của chiến lược “Diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch thực hiện ở Việt Nam

2.1.1. Một số khái niệm

a. Khái niệm Đoàn Thanh niên

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với các tổ chức thanh niên tiến bộ, thanh niên và nhân dân các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Hệ thống tổ chức đoàn gồm có 4 cấp: Trung ương, tỉnh và tương đương, huyện và tương đương, cấp cơ sở (đoàn cơ sở hoặc chi đoàn cơ sở). Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể lao động, và gia đình chăm lo, giáo dục, đào tạo, bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội (Lê, 2021, tr. 20).

b. Khái niệm “Diễn biến hòa bình”

Chiến lược “Diễn biến hòa bình” hay còn được biết đến với nhiều cách gọi khác nhau như: “Chuyển hóa hòa bình”, “Biến đổi hòa bình”, “Cạnh tranh hòa bình”, “Cách mạng hòa bình”... gần đây là “Cách mạng nhưng” và “Cách mạng màu”, “Cách mạng đường phố”... Tuy có nhiều cách gọi khác nhau, nhưng nhìn chung đây là cuộc đấu tranh về mặt hệ tư tưởng, thể chế chính trị. Có thể thấy, đây là một chiến lược tổng hợp các biện pháp, tuy nhiên không sử dụng biện pháp vũ trang để chống phá các mục tiêu chiến lược.

Theo *Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam* (2004, tr. 303): “Diễn biến hòa bình là chiến lược cơ bản của các thế lực thù địch nhằm lật đổ chế độ chính trị - xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự. Dưới góc nhìn cụ thể, theo tác giả Nguyễn và Triệu (2022, tr. 64-69) thì: “Diễn biến hòa bình” là một chiến lược nằm trong hệ thống chiến lược phân cách mạng của chủ nghĩa đế quốc đối với cách mạng Việt Nam, là tổng hợp các phương thức, biện pháp được tiến hành trên tất cả lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, an ninh, ngoại giao...

Đây là chiến lược cơ bản, lâu dài với việc chống phá nhằm thay đổi từ bên trong các quốc gia tiến tới mục tiêu lật đổ chế độ chính trị và xây dựng cục diện có lợi cho chủ nghĩa đế quốc. Qua đó, có thể hiểu: “Diễn biến hòa bình” là một chiến lược tấn công toàn diện và thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, dựa vào lực lượng đối lập trong nước, thúc đẩy “Cách mạng màu” nhằm lật đổ chế độ chính trị - xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và các nước không chấp nhận theo sự lãnh đạo của chúng từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự kết hợp bạo loạn lật đổ, ly khai, răn đe quân sự từ bên ngoài và tạo áp lực kinh tế, ngoại giao và các biện pháp khác.

c. Khái niệm phòng chống “Diễn biến hòa bình”

Phòng, chống “Diễn biến hòa bình” là quá trình cam go, phức tạp, lâu dài, quyết liệt và gay gắt. Đây là hoạt động có tính mục đích, có tổ chức chặt chẽ trong sử dụng các hình thức, biện pháp công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác chính sách và các biện pháp khác dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước và tham gia của quần chúng nhân

dân nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chế độ chính trị, giữ vững nền hòa bình, độc lập và chủ nghĩa xã hội.

2.1.2. Các thủ đoạn chủ yếu của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch thực hiện ở Việt Nam

Thủ đoạn để thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” rất đa dạng, vừa trắng trợn, vừa tinh vi, vừa công khai, vừa lén lút. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thường dùng các thủ đoạn như xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ Đảng Cộng sản, bôi nhọ chủ nghĩa xã hội, tuyên truyền tư tưởng tư sản và tô hồng, ca tụng xã hội tư sản hiện đại, bao vây, cô lập về kinh tế, đồng thời sử dụng viện trợ để gây sức ép, thao túng làm chuyển hóa nền kinh tế xã hội chủ nghĩa theo con đường tư bản chủ nghĩa. Dùng các chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, gây mâu thuẫn nội bộ, lôi kéo, mua chuộc các phần tử thoái hóa, biến chất, bất mãn, bất đồng quan điểm để chống phá chủ nghĩa xã hội, xây dựng và cài cắm lực lượng chống chủ nghĩa xã hội từ trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa. (Nguyễn, 2015).

Ngày nay, có thể thấy âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” ngày càng tinh vi, thủ đoạn chống phá của chúng diễn ra trong mọi mặt đời sống xã hội. Tuy nhiên chúng tập trung vào một số lĩnh vực tiêu biểu sau:

a. Thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng

Trong lĩnh vực này các thế lực thù địch tập trung tìm cách chống phá với mưu toan là xóa bỏ Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để dần xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và đưa Việt Nam phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. Chúng tích cực tuyên truyền về thành tựu của chủ nghĩa tư bản, tư tưởng tư sản, chủ nghĩa tự do... vào Việt Nam thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Hoạt động tư tưởng, văn hóa được coi là “mũi đột phá”, là “cây cầu dẫn vào trận địa”, là lĩnh vực hàng đầu làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra khoảng trống để dần dần đưa vào hệ tư tưởng tư sản, rồi cuối cùng xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2012, tr. 93). Chúng muốn làm mất đi hiệu lực và sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt đời sống

xã hội ở nước ta. Chúng dùng những thông tin, quan điểm sai trái phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; xuyên tạc đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước; gây mâu thuẫn nội bộ, vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; kêu gọi thay đổi chế độ chính trị, đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp Việt Nam; đòi đa nguyên, đa đảng; kêu gọi biểu tình gây áp lực đối với Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, chúng còn tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, tư tưởng Hồ Chí Minh không còn phù hợp so với điều kiện Việt Nam. Hơn nữa, gần các kỳ đại hội, các thế lực thù địch tích cực tuyên truyền chống phá đường lối, cương lĩnh và công tác nhân sự, gây chia rẽ nội bộ, dân tộc, tiến hành bịa đặt, xuyên tạc danh dự, nhân phẩm lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chúng tích cực tìm cách hợp thức hóa, khai sinh ra các tổ chức đối lập, tài trợ cho các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, chúng còn tìm cách tác động vào công tác tổ chức trong hệ thống chính trị để thay đổi nhân sự, phân hóa, chia rẽ nội bộ. Chúng thúc đẩy chuyển hóa “tam quyền phân lập” và phê phán nguyên tắc tổ chức và hoạt động, mối quan hệ trong hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, chúng kêu gọi đa nguyên, đa đảng để trở nên “dân chủ” hơn, chuẩn bị các điều kiện để tiến hành “cách mạng màu” ở Việt Nam, từ đó tạo cơ hội cho sự can thiệp bên ngoài.

b. Thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực kinh tế

Lĩnh vực kinh tế được xem là mũi nhọn trong thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam. Ở lĩnh vực này, các thế lực thù địch tập trung chống phá vào quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Chúng xuyên tạc quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tuyên truyền tính phổ quát, hiệu quả, ưu việt của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để chống phá như: lợi dụng quan hệ hợp tác đầu tư liên doanh nhất thông qua các công cụ như vốn, chuyên gia, khoa học-kỹ thuật...; tìm cách để phủ định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế nhiều thành phần; âm mưu làm mất vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Với mục tiêu cuối là xóa bỏ quan hệ sản xuất dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất ở Việt Nam, làm nước ta nghèo đói, khó khăn buộc ta phải lựa chọn hoặc sụp đổ hoặc phải khắc phục bằng cách chuyển hóa chế độ chính trị.

Các thế lực thù địch sử dụng biện pháp kinh tế là trọng tâm, mong muốn thông qua hợp tác kinh tế để can thiệp nội bộ vào công việc nhà nước, dùng công cụ kinh tế để gây sức ép lên các vấn đề chính trị và chuyển hướng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo con đường tư bản chủ nghĩa. Thông qua sức mạnh kinh tế, đầu tư để chiếm lĩnh thị trường, chống phá kinh tế Việt Nam. Ngoài ra, chúng còn khuyến khích kinh tế tư nhân, kinh tế thị trường tự do phát triển, làm suy yếu kinh tế nhà nước hướng đến thiết lập nền kinh tế tư bản dưới sự chi phối của chủ nghĩa tư bản ở Việt Nam. Các hoạt động sử dụng “chiêu bài” kinh tế nhằm gây khủng hoảng kinh tế-xã hội, khủng hoảng chính trị, tiến tới thay đổi chế độ chính trị và chấm dứt chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Các thế lực thù địch tìm phương thức tác động đến hệ thống pháp luật để thúc đẩy tư nhân hóa nền kinh tế. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng, các thế lực thù địch còn dùng vật chất để mua chuộc, lôi kéo làm tha hóa đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý kinh tế.

c. Thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực văn hóa, lối sống

Các thế lực thù địch chủ yếu tấn công vào nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Chúng xuyên tạc, phủ nhận đường lối, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về xây dựng, phát triển văn hóa. Chúng tích cực tuyên truyền, xuyên tạc, đả kích bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống văn hóa, cách mạng và giá trị tinh thần xã hội chủ nghĩa. Chúng tìm cách làm phai mờ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Các thế lực thù địch sử dụng đa dạng phương thức để gieo rắc văn hóa phản động, sử dụng các sản phẩm văn hóa đồi trụy để đầu độc quần chúng nói chung, đặc biệt là thế hệ thanh niên Việt Nam nói riêng, qua đó làm chuyển đổi giá trị thẩm mỹ, thị hiếu nghệ thuật, chuyển đổi các thang bậc giá trị của xã hội theo chiều hướng xấu, âm mưu biến thế hệ trẻ thành công cụ và lực lượng xã hội chủ yếu của “Diễn biến hòa bình”. Hơn nữa, các thế lực thù địch tích cực tuyên truyền lối sống văn hóa phương Tây mang tính thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, đề cao đồng tiền, dâm ô... vào Việt Nam. Đồng thời, chúng cố động cho mê tín dị đoan, chủ nghĩa hữu thần và ra sức lôi kéo, mua chuộc những tri thức, văn nghệ sĩ có tư tưởng bất mãn, chống phá để kích động chống lại Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch còn âm mưu

chi phối, các cơ quan, tổ chức về văn hóa, văn nghệ với mưu đồ tác động tiêu cực đến văn hóa, làm cho văn hóa lệch hướng xã hội chủ nghĩa.

d. Thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

Các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, xuyên tạc về các thành tựu của Việt Nam trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, vu cáo cho Đảng, nhà nước “đàn áp dân tộc, tôn giáo”, “phân biệt đối với dân tộc thiểu số”,... Hơn thế nữa, chúng còn lôi kéo, kích động các phần tử cơ hội, phản động trong nước cấu kết với các chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo, đồng bào dân tộc để tuyên truyền, tập hợp lực lượng, kích động biểu tình, gây rối nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Chúng triệt để lợi dụng sự khác biệt về dân tộc, tôn giáo giữa các địa phương, vùng miền để chia rẽ, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chia rẽ đoàn kết các dân tộc và gây xung đột tôn giáo. Ngoài ra, lợi dụng niềm tin, tôn giáo, dân tộc, các thế lực thù địch nhằm vào nơi tập trung đông đồng bào theo tôn giáo, khu vực có nhiều người dân tộc sinh sống, có vị trí chiến lược về an ninh - quốc phòng để tuyên truyền ly khai, thành lập nhà nước riêng biệt, đặc biệt là ở Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Chúng còn liên tục xúi dục biểu tình, bạo loạn gây mất ổn định chính trị nhằm tạo lý do để can thiệp vào nội bộ Việt Nam với chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”.

Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng chính sách tự do, tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước ta để tuyên truyền đạo trái pháp luật, lồng ghép xuyên tạc, chống phá Đảng, nhà nước. Các hoạt động này tập trung ở các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng theo tôn giáo. Đồng thời vận động, tập hợp lực lượng để tiến hành bạo loạn lật đổ (Tây Nguyên năm 2001, 2004...; Đắk Lắk năm 2023). Song song đó, chúng tiến hành bôi nhọ, xuyên tạc hình ảnh dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam bị đàn áp, không có tự do tôn giáo, tạo lý do để hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và vận động chính sách để can thiệp vào Việt Nam thông qua vấn đề dân tộc, tôn giáo.

e. Thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh

Quốc phòng an ninh là hai lĩnh vực có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là công cụ vũ trang bảo vệ Đảng, nhà nước. Do đó, các thế lực thù địch coi việc

thực hiện “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quốc phòng an ninh là khâu then chốt, lĩnh vực đối ngoại là khâu hỗ trợ quan trọng (Nguyễn Xuân Thành, 2011). Các thế lực thù địch tích cực phủ nhận, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Trong đó, âm mưu của các thế lực thù địch trọng tâm là “phi chính trị hóa” quân đội và công an tức là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và công an. Chúng tuyên truyền chia rẽ quan hệ giữa Đảng, nhà nước và quân đội, công an, giữa quân đội và công an nhằm gây mâu thuẫn nội bộ trong lực lượng vũ trang. Hơn nữa, chúng tìm cách mua chuộc, lôi kéo cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang để chuyển hóa tổ chức, xâm nhập bí mật quân sự, an ninh đặc biệt là về khả năng tác chiến, phòng thủ. Các hoạt động tình báo, gián điệp được thực hiện, xây dựng mạng lưới để khi có cơ hội thì tích cực khi có bạo loạn, biểu tình, gây rối. Mặt khác, chúng đầu tư vào các địa bàn xung yếu về an ninh quốc phòng nhằm phá vỡ thế trận quốc phòng - an ninh ở Việt Nam.

f. Thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực ngoại giao

Các thế lực thù địch xuyên tạc về đường lối ngoại giao của Việt Nam, gây chia rẽ Việt Nam với các nước trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc và các nước láng giềng. Đặc biệt, chúng còn sử dụng các tổ chức ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ (NGO), các tổ chức đánh giá, xếp hạng nhân quyền, tự do, dân chủ dân quyền để đánh giá, tác động, can thiệp vào tình hình nội bộ Việt Nam. Với danh nghĩa ngoại giao thân thiện, chúng luôn tìm cách để Việt Nam phát triển lệch hướng, đi theo tư bản chủ nghĩa. Bên cạnh đó, chúng còn sử dụng các hình thức thăm viếng, tọa đàm, hội thảo, viện trợ, du lịch... để qua đó lôi kéo, tập hợp lực lượng và tuyên truyền chống Đảng, nhà nước và gieo rắc sự thịnh vượng, phát triển của phương Tây.

Họ chủ động kêu gọi Việt Nam tham gia các cơ chế hợp tác song phương, đa phương để Việt Nam nghĩ rằng chủ nghĩa đế quốc đã thay đổi và không có sự phân biệt chế độ chính trị để tạo sự chủ quan, làm mất cảnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”. Cùng với đó, các thế lực thù địch tích cực tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực nhưng có điều kiện nhằm thỏa thuận, gây sức ép để Việt Nam thay đổi chính sách, pháp luật, tạo tiền đề thay đổi chế độ chính trị.

Thông qua hoạt động ngoại giao, chúng tiếp cận, hỗ trợ những đối tượng có tư tưởng chống phá, thân phương Tây từ đó tạo ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa: trong nội bộ. Các hoạt động trao đổi sinh viên, cấp học bổng, tài trợ du lịch... là kênh quan trọng để các thế lực thù địch tận dụng tìm kiếm các đối tượng chống phá, thù địch để tập hợp, lôi kéo.

2.2. Vị trí, vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong phòng, chống “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam hiện nay

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với sứ mệnh tổ chức đại diện cho thanh niên nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung. Trong cuộc chiến phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam hiện nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những vai trò to lớn như sau:

Thứ nhất, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò lớn trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, vun đắp và bồi dưỡng niềm tin khoa học về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, thanh niên nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung. Trong suốt cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người luôn quan tâm đến vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đặc biệt trong việc định hình tư tưởng và đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết” (Lê, 2021). Do đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có nhiệm vụ rất trọng yếu đó là giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên nhằm hình thành thế giới quan cách mạng, nhân sinh quan cộng sản, niềm tin và lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Xây dựng tinh thần cảnh giác cách mạng đấu tranh chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với đất nước hòng phá hoại cách mạng, lôi cuốn thanh niên tham gia vào các hành vi chống lại chế độ xã hội, chống Đảng, chống nhân dân, gây mất ổn định chính trị, trật tự an ninh, an toàn xã hội, phá hoại sự nghiệp đổi mới đất nước.

Thứ hai, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là lực lượng xung kích, đi đầu trong nhận diện, đấu tranh và phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đặc biệt

là trên không gian mạng. Đa số đoàn viên, thanh niên sử dụng mạng xã hội, đây là một kênh quan trọng để giám sát các nội dung có thể gây bất lợi cho an ninh quốc gia. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tăng cường khả năng đấu tranh trên không gian mạng bằng cách sử dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, chống lại các cuộc tấn công mạng từ các thế lực thù địch mà còn tham gia vào các hoạt động chống phá, phản bác các luận điệu xuyên tạc Đảng và Nhà nước trên không gian mạng. Do đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng. Hiện nay, với sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, không gian mạng đã trở thành địa điểm “lý tưởng” của bọn thế lực phản động, thù địch tiến hành các âm mưu chống phá, xuyên tạc Đảng và Nhà nước. Với tư cách là tổ chức chính trị nòng cốt của thế hệ thanh niên trẻ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là lực lượng xung kích hàng đầu trong việc đề ra các biện pháp và hành động quyết liệt để bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng và Nhà nước trên không gian mạng.

Thứ ba, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là lực lượng tiên phong tập hợp, tổ chức bồi dưỡng kiến thức, ý thức, kỹ năng cần thiết trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cho đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức đội ngũ trẻ, đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp, phát triển và đào tạo đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang bị bọn thế lực phản động, thù địch ra sức tìm cách phá hoại thành quả cách mạng Việt Nam thông qua chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Do đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua những thách thức, khó khăn của thời đại, đã phát triển một cơ cấu chặt chẽ, hiệu quả và đa dạng các hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, ý thức và kỹ năng của các thành viên, nhằm đối phó với các tình huống phức tạp liên quan đến phòng, chống “Diễn biến hòa bình”. Để đạt được mục tiêu này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là nhân tố tiên phong hàng đầu trong việc đào tạo các thế hệ thanh niên trẻ Việt Nam thông qua việc truyền đạt kiến thức và kỹ năng chi tiết mà còn thúc đẩy ý thức về trách nhiệm xã hội và quốc gia trong lòng các thanh niên thế hệ trẻ Việt Nam. Qua việc thúc đẩy sự hiểu biết sâu rộng về tình hình quốc tế và quốc gia, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã cung cấp cho các đoàn viên và thanh niên một cơ hội để đóng

góp tích cực vào việc phòng, chống “Diễn biến hòa bình” và tham gia vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng và nhà nước.

Thứ tư, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính là lực lượng đi đầu trong công tác bảo vệ đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ trước những tác động tiêu cực từ thông tin xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch. Đặc biệt là những thông tin sai trái trên không gian mạng. Trong đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền vận động thanh niên tham gia đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trong tình hình biến động, phức tạp như hiện nay. Qua đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” cho thế hệ thanh niên Việt Nam. Từ đó, góp phần xây dựng và định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên trong việc bảo vệ thành quả cách mạng Việt Nam và phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của bọn thế lực phản động, thù địch hiện nay. Qua đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò kết tập hợp thanh niên trên toàn quốc cùng nhau tham gia đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Nhà nước trong xuyên suốt quá trình xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta hiện nay.

Tóm lại, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng trong việc phòng, chống “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam hiện nay. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là lực lượng nòng cốt, là đội tiên phong trong việc tập hợp lực lượng thế hệ thanh niên tham gia vào việc chống lại những âm mưu thủ đoạn xuyên tạc của bọn thế lực phản động, thù địch trong tình hình thời cuộc trong nước và quốc tế có sự biến động hết sức phức tạp.

2.3. Thực trạng phòng, chống diễn biến hòa bình của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thời gian qua

2.3.1. Thành tựu

Từ những cách thức thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam của các thế lực thù địch. Với sứ mệnh tổ chức đại diện cho thanh niên nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung. Trong cuộc chiến phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam hiện nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đạt một số thành tựu như sau:

Thứ nhất, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên luôn được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xem trọng hàng đầu, coi nó như một bước quan trọng đầu tiên trong việc phòng, chống “Diễn biến hòa bình”. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên luôn không ngừng đổi mới, triển khai quyết liệt với nhiều đổi mới, sáng tạo, chú trọng tổ chức bằng hình thức trực tuyến và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đoàn Thanh niên đã giới thiệu cho Đảng 2.184.913 đoàn viên ưu tú; trong đó, có 1.207.210 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng chiếm 55,25% tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu (Nguyễn, 2019). Công tác tuyên truyền, định hướng, nắm bắt tư tưởng đoàn viên, thanh niên được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện thường xuyên. Các cấp bộ Đoàn đã thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách của Nhà nước; nghị quyết của Đoàn. Nhiều chương trình, nhiều cuộc thi nhằm bồi dưỡng tình yêu và niềm tin vào Đảng, Nhà nước cho thế hệ trẻ liên tiếp diễn ra, thu hút nhiều lượt tham gia như: Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trên diện rộng.

Công tác tham mưu, thực hiện công tác thanh niên được quan tâm, Trung ương Đoàn đã trình Thủ tướng ký ban hành Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 về việc phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030”. Đoàn Thanh niên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi theo giai đoạn và hằng năm như: Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030” và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, thanh niên; 4 đề án, nghị quyết, kết luận về giáo dục lý tưởng cách mạng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2012-2017 và 2018-2022.

Việc đổi mới nội dung, phương thức công tác giáo dục của Đoàn được quan tâm, ngày càng phù

hợp hơn với thanh thiếu nhi, tạo hiệu ứng rộng rãi trong xã hội. Các cấp bộ Đoàn đã tận dụng ưu thế tích cực của internet, mạng xã hội, các nền tảng số trong triển khai các hoạt động; tiếp cận, nghiên cứu các hiện tượng văn hóa, trào lưu mới thịnh hành trong giới trẻ để có nhận định và định hướng, khuyến khích các nội dung lành mạnh, hình thành nên những xu hướng tích cực trong thanh thiếu nhi.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được các cấp bộ đoàn triển khai hiệu quả. Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022-2026. Căn cứ Hướng dẫn, các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai chuyên đề học tập năm 2022; đăng ký các nội dung tự tu dưỡng, tự rèn luyện; tổ chức nhiều cuộc thi, các buổi sinh hoạt về Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai mô hình “Nhật ký điện tử thanh niên làm theo lời Bác”. Các cơ quan báo chí của Đoàn, Hội, Đội mở chuyên mục “Tuổi trẻ học và làm theo Bác”; các trang tin điện tử, trang mạng xã hội của Đoàn đăng tải, chia sẻ thường xuyên các bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phản ánh kết quả thực hiện Kết luận 01-KL/TW của tuổi trẻ cả nước. Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động tưởng nhớ, học tập và làm theo Bác, được tổ chức sôi nổi từ cơ sở đến Trung ương. Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Bác với chủ đề “Niềm tin yêu qua từng trang sách” cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên cả nước tham gia và ra mắt tủ sách “Thanh niên học và làm theo lời Bác”; Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày chuyên đề “Tuổi trẻ - Mùa xuân đất nước”.

Thứ hai, đối với hoạt động nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, đặc biệt là trên không gian mạng. Đoàn đã phát huy tối đa vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc, đặc biệt là trên không gian mạng. Đoàn cùng với các cấp, các ngành đã chủ động, tích cực trong giáo dục ý thức pháp luật, tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bảo vệ đoàn viên, thanh niên trước tác động của những tiêu cực và tệ nạn xã hội, sự tấn công của các thế lực thù địch. Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Vai trò của tổ

chức Đoàn trong việc phòng chống thông tin giả, xấu độc trên không gian mạng hiện nay. Các cấp bộ Đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung của Hội nghị văn hóa toàn quốc, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, đặc biệt là bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc. Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức Diễn đàn truyền hình với chủ đề “Tuổi trẻ với chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số”. Chủ trì, phối hợp tổ chức Hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ”; phối hợp tổ chức Tọa đàm “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng biên” tại tỉnh Hà Giang, tổ chức hội thảo “Vai trò của tổ chức Đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”, Tọa đàm về quyền sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đoàn Trường Đại học Cần Thơ...

Các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, sáng tạo trong tuyên truyền, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt là thông qua các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, Facebook có gần 3.000 Video clip được đăng tải với hơn 30 triệu lượt xem (Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 2022), các hình thức tranh cổ động, Infographic, video clip, tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Việc học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 4 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên được duy trì, đổi mới về nội dung và phương thức truyền đạt. Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III đã thu hút 686.590 lượt thí sinh đến từ 4.027 trường thuộc 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và sinh viên Việt Nam ở ngoài nước tham dự (Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 2022), có nhiều đổi mới, mở rộng đối tượng tham gia, trở thành sân chơi bổ ích đối với sinh viên, giảng viên. Công tác nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng thanh thiếu nhi được triển khai kịp thời bằng nhiều hình thức, trên nhiều mặt trận. Khả năng tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” được nâng lên.

Thứ ba, công tác tập hợp, tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo kịp thời. Thông qua hình thức viết bài, tham gia bình luận, góp ý,... tổ chức đoàn đã tạo ra được các đợt đấu tranh, phản bác có hiệu quả với những luận điệu sai trái, xuyên tạc của kẻ thù. Dưới hình thức đa dạng khác nhau huy động được đông đảo các lượt đoàn viên, thanh niên tham gia nhằm tạo thế “áp đảo” với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Các đơn vị tiếp tục duy trì và tổ chức sinh hoạt, liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ truyền tải thông tin tới đoàn viên, thanh niên, tham gia phản bác lại các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch dưới góc nhìn của thanh niên. Chú trọng bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cần thiết cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Các cấp bộ Đoàn tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo. Trung ương Đoàn triển khai nhiều nội dung quan trọng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch⁶. Các cơ quan báo chí của Đoàn tiếp tục duy trì chuyên mục “Chống tin giả, tin xấu độc” và mở thêm chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” (Báo Tiền phong), chuyên mục “Thời luận” (Báo Thanh niên) trên báo in và báo điện tử. Phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc” tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang đã phát huy tốt vai trò trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới. Từ năm 2015 đến nay, Trung ương Đoàn đã trao các giải thưởng, danh hiệu, tuyên dương cho 550.129 thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực (18.636 kỷ niệm chương “Vi thế hệ trẻ”; 506 huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”; 148 huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”; 1.021 huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”; giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” (100 cá nhân); “Lý Tự Trọng” (497 cá nhân); Kim Đồng (431); “Người thợ trẻ giỏi” (252 cá nhân); “Lương Định Của” (405 cá nhân); “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” (246 cá nhân); danh hiệu “Học sinh 3

rèn luyện” (72 học sinh), “Học sinh 3 tốt” (68 học sinh)). Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức nhiều giải thưởng, danh hiệu tuyên dương 551.052 thanh thiếu nhi tiêu biểu như: danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu, Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu, Tài năng trẻ, Nguyễn Văn Trỗi, Hồ Hào Hớn, Hoàng Hoa Thám... (Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, 2020).

Thứ tư, Đoàn đã chủ động tổ chức các hoạt động ngăn ngừa, ngăn chặn góp phần bảo vệ đoàn viên, thanh niên. Đoàn đã thường xuyên chú trọng tới công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, bản lĩnh, lập trường cho đoàn viên, thanh niên trong xem xét, đánh giá các vấn đề xã hội phức tạp. Nâng cao khả năng “miễn dịch” cho thanh niên trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Đoàn đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các ban ngành, đoàn thể, nhất là hệ thống các nhà trường tăng cường công tác quản lý, kịp thời nắm bắt những tư tưởng lệch lạc, biểu hiện chệch hướng của đoàn viên, thanh niên để có biện pháp giáo dục, ngăn chặn hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động tuyên dương tâm gương thanh niên tiêu biểu, gương mặt trẻ, tài năng trẻ, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Đoàn, các tâm gương thanh thiếu niên có hành động dũng cảm vì cộng đồng; tổ chức tổng kết việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018-2022. Trung ương Đoàn tổ chức tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021 trên các lĩnh vực. Đoàn các cấp tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội. Các cơ quan báo chí của Đoàn có nhiều tuyến bài viết, chuyên mục, diễn đàn hay về gương người tốt, việc tốt, có tính định hướng giá trị sống; nhiều tin bài chất lượng tốt, tạo hiệu ứng xã hội cao.

2.3.2. Hạn chế

Từ những cách thức thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam của các thế lực thù địch. Với sứ mệnh tổ chức đại diện cho thanh niên nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung. Trong cuộc chiến phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam hiện nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh còn một số hạn chế như sau:

Thứ nhất, một số tổ chức đoàn thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục việc phòng chống các thông tin sai trái, chống phá trên không gian mạng còn mang nặng tính hình thức, chưa thường xuyên và nghiêm

túc thực hiện. Còn nhiều lúng túng trong nhận diện và phản bác lại quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là ở các tổ chức Đoàn cơ sở. Vì vậy, dẫn tới ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống “Diễn biến hòa bình” của một bộ phận đoàn viên, thanh niên còn hạn chế. Một vấn đề cần được xem xét là tính hình thức của các hoạt động tuyên truyền và giáo dục của một số tổ chức Đoàn. Các tổ chức này chỉ tập trung vào việc tạo ra sự xuất hiện trên không gian mạng, thay vì xây dựng một chiến lược thực sự hiệu quả để cải thiện kiến thức và ý thức của đoàn viên và thanh niên trong việc tham gia phòng, chống “Diễn biến hòa bình”. Khi tập trung vào hình thức mà ít quan tâm đến nội dung và tương tác sâu hơn với thế hệ thanh niên, các tổ chức đoàn dễ dàng gặp khó khăn trong việc tạo ra sự hiểu biết sâu rộng và ý thức cảnh giác về các thông tin sai lệch ngày càng biến hóa đa dạng trên không gian mạng. Do đó, việc này đã dẫn đến sự lúng túng trong nhận diện và phản bác lại các quan điểm sai trái và thù địch trong thế hệ thanh niên ở một số tổ chức này. Điều này thể hiện rõ ràng ở cấp độ tổ chức Đoàn cơ sở, nơi mà đoàn viên và thanh niên thường chịu tác động từ các thông tin xuyên tạc và sai lệch. Sự thiếu hiểu biết và kỹ năng cần thiết để đánh giá và đối phó với thông tin này có thể dẫn đến sự mất cảnh giác và hậu quả của những thách thức này có thể dẫn đến việc một phần của đoàn viên và thanh niên thiếu ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm trong việc phòng, chống “Diễn biến hòa bình”. Thay vì trở thành những tác nhân tích cực trong việc bảo vệ quốc gia khỏi sự ảnh hưởng của các thế lực thù địch, họ có thể dễ dàng trở thành nạn nhân của thông tin sai trái và hoạt động độc hại trên mạng. Vì vậy, đây là một hạn chế rất quan trọng đối với cách làm việc mang tính hình thức của một số tổ chức Đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Thứ hai, một số tổ chức đoàn, một số cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên chưa thật sự chủ động, tích cực trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc. Còn cho thấy biểu hiện mơ hồ, bối rối trước những luồng thông tin sai trái, các quan điểm “tung hỏa mù”, những hình thức tuyên truyền, chống phá đa dạng của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội. Trước hết, có thể thấy một số tổ chức đoàn, cán bộ đoàn, và đoàn viên thanh niên đang chưa đủ mạnh mẽ trong việc tự quyết định và tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống thông tin sai trái và hoạt động phá hoại. Thái độ không chủ động này có thể là do thiếu kiến thức, ý thức, hoặc

đơn giản là sự thiếu hiểu biết về tầm quan trọng của việc phản bác các thông tin sai lệch và bảo vệ quyền lợi của quốc gia và cộng đồng. Đặc biệt, tình trạng mơ hồ và bối rối trước các luồng thông tin sai lệch và quan điểm “tung hỏa mù” cho thấy rằng một số thành viên trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thiếu kỹ năng phân biệt thông tin và đánh giá các nguồn tin. Khả năng phát hiện và phản bác thông tin sai lệch đòi hỏi một sự nhạy bén và khả năng phân tích kỹ thuật. Thời đại số hóa và phương tiện truyền thông đa dạng đang tạo ra một lưu lượng lớn thông tin, và việc đối phó với thông tin sai lệch đôi khi trở nên phức tạp. Do đó, đây là hạn chế rất quan trọng đối với một số tổ chức đoàn, một số cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên chưa thật sự chủ động, tích cực trong việc tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của bọn thế lực phản động, thù địch.

Thứ ba, một số tổ chức đoàn chưa chủ động trong giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho đoàn viên, thanh niên về âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Một bộ phận đoàn viên, thanh niên còn biểu hiện mơ hồ, thiếu ý thức, không quan tâm, dẫn đến dễ bị kích động trước những quan điểm sai trái, xuyên tạc. Trước hết, cần quan tâm sâu sắc về sự kém chủ động của một số tổ chức đoàn trong việc giáo dục và tuyên truyền. Để đối mặt với hiểm họa nguy hiểm của bọn thế lực phản động, thù địch trong việc phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, việc tạo ra sự nhạy bén và ý thức cảnh giác là rất quan trọng. Tuy nhiên, một số tổ chức đoàn hiện nay chưa đảm bảo sự đầu tư đủ mạnh mẽ vào việc phát triển các chương trình giáo dục và tuyên truyền hiệu quả để cung cấp kiến thức và thông tin cần thiết cho đoàn viên và thanh niên tại các tổ chức này. Đặc biệt, sự thiếu ý thức và sự thiếu quan tâm của một số đoàn viên và thanh niên hiện nay trong việc phòng, chống “Diễn biến hòa bình” đã để lại hệ lụy nguy hiểm đối với việc bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng và Nhà nước trong tình hình đầy biến động, phức tạp hiện nay. Ý thức cảnh giác về tư tưởng chính trị đòi hỏi sự hiểu biết và sự tập trung đối với các vấn đề quốc gia và quốc tế trong tình hình mới. Tuy nhiên, một bộ phận đoàn viên và thanh niên có thể chưa nhận ra tầm quan trọng của việc hiểu biết và theo dõi các thông tin và quan điểm sai trái và không quan tâm đến những ảnh hưởng có thể xảy ra khi không có sự cảnh giác và ý thức đầy đủ. Do đó, đây là một hạn chế rất quan trọng đối với một số tổ chức đoàn tại địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Thứ tư, tổ chức đoàn một số nơi chưa kịp thời và chưa thật sự đủ năng lực để thực hiện việc ngăn ngừa, ngăn chặn, làm vô hiệu hóa những luồng tin sai trái, kích động của các thế lực thù địch và mặt trái của không gian mạng đến thanh niên. Một số tổ chức đoàn có thể chưa có đủ kiến thức và kỹ năng, kỹ thuật để theo dõi, phân tích và đối phó với hoạt động trái chiều trên mạng. Khi mỗi đe dọa thường tiến hành trên nền tảng công nghệ thông tin, việc thiếu năng lực kỹ thuật có thể gây trở ngại trong việc xác định và đối phó với thông tin sai trái của bọn thế lực phản động, thù địch Bên cạnh đó, một số tổ chức đoàn thiếu nhận thức đối với mức độ mỗi đe dọa từ các thông tin sai trái và hoạt động kích động trên không gian mạng, điều này khiến một số tổ chức này không cảnh giác và không thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, dẫn đến hậu quả khôn lường đối với việc phòng, chống “Diễn biến hòa bình” hiện nay. Do đó, đây là một hạn chế hết sức nguy hiểm đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Nhà nước trong tình hình hiện nay.

Tóm lại, một số tổ chức đoàn hiện nay đã vướng phải những hạn chế, khó khăn trong việc phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trong giai đoạn hết sức phức tạp như hiện nay. Đặc biệt, sự chưa chủ động và hoạt động mang tính hình thức đã để lại một hệ lụy nguy hiểm đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Nhà nước. Do đó, việc làm rõ các hạn chế trên là hết sức quan trọng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc phòng, chống “Diễn biến hòa bình”.

2.3.3. Một số giải pháp để phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong phòng, chống “Diễn biến hòa bình” thời gian tới

Thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI đã chuyển biến phức tạp, đầy biến động (Trần & Mai, 2022). Trong xu thế toàn cầu hóa, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự bùng nổ của các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là mạng xã hội là kênh quan trọng của chiến lược “Diễn biến hòa bình” hoạt động. Để phát huy vai trò là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, hạt nhân chính trị trong đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trong thời gian tới, cần thực hiện một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, xây dựng niềm tin khoa học về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Muốn như thế, phải xác định tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị và xem đó là cốt lõi của công tác đấu tranh phòng,

chống “Diễn biến hòa bình”. Đổi mới nội dung hình thức giáo dục lý luận chính trị cho phù hợp với thực tiễn của tình hình của Đoàn các đơn vị, địa phương và đối tượng đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức... với các nội dung phong phú, sinh động và cập nhật những nội dung mới của chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Tiếp tục đổi mới tư duy, hình thức và phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực của đoàn viên, thanh niên, chú trọng áp dụng thực hành, thực tiễn. Bên cạnh đó, cần phải đa dạng hóa các hình thức giáo dục lý luận chính trị, đặc biệt chú trọng tiếp cận thông qua mạng xã hội, kết hợp giữa trường, lớp và thực tiễn hoạt động của Đoàn các cấp. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, xây dựng và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, định hướng giá trị nhân cách, làm cho thanh niên hiểu, có khả năng tự đề kháng và tích cực đấu tranh với âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Thứ hai, các cấp bộ Đoàn tăng cường nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, đặt biệt là trên không gian mạng. Tuyên truyền thông qua hệ thống Website của Đoàn, Hội; diễn đàn trên mạng xã hội, qua các chiến dịch quy mô lớn hay thông qua lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; lấy việc chuyển biến nhận thức và hành động làm thước đo đánh giá chất lượng công tác tuyên truyền (Hà & Tạ, 2021). Thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chính trị, các cấp bộ Đoàn cần tích cực thông tin về các luận điểm, phương thức, thủ đoạn, hành vi mới của các thế lực thù địch nhằm thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam. Tiếp tục tổ chức các cuộc thi phát huy được kết quả tích cực như “Ánh sáng soi đường”, “Tự hào Việt Nam”... và tổ chức các cuộc thi, phong trào mới đa dạng hình thức và đối tượng tham gia, cập nhật các nội dung nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên thực

hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị, “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Các cấp bộ Đoàn cần tăng cường tổ chức các hội thảo khoa học, tọa đàm để cung cấp thông tin lý luận và thực tiễn mới áp dụng vào tình hình của đơn vị, địa phương và nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên.

Thứ ba, các cấp bộ Đoàn nâng cao chất lượng tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh với chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng cho đoàn viên, thanh niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và vai trò của đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Ngoài ra, cần thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ đoàn, đoàn viên và lồng ghép nội dung phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, đặc biệt là trên không gian mạng, vì đây là môi trường chính của các thế lực thù địch chống phá hiện nay. Công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, hấp dẫn để thu hút đông đảo tham gia. Các cấp bộ Đoàn cần kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để thực hiện tốt công tác giáo dục, đồng thời tận dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, chú trọng báo chí, xuất bản của Đoàn trong giáo dục đoàn viên, thanh niên. Tăng cường công tác đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các địa phương với đoàn viên thanh niên.

Thực hiện công tác giáo dục thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, hấp dẫn, thông qua những việc làm thiết thực kết hợp với việc giáo dục của nhà trường, gia đình, xã hội và phù hợp với từng đối tượng; phát huy ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, nâng cao vai trò của hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn trong giáo dục đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục phát huy hiệu quả và tổ chức tốt hoạt động trao đổi, đối thoại giữa thanh niên với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị.

Thứ tư, phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong bảo vệ đoàn viên, thanh niên trước những tác động tiêu cực của chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Tổ chức Đoàn các cấp phải kịp thời, chủ động, đa dạng các hình thức nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của đoàn viên, thanh niên để có những phương thức,

biện pháp phù hợp định hướng tư tưởng cho thanh niên, giáo dục, giúp đỡ để thanh niên có nhận thức đúng đắn trước sự lôi kéo, xúi dục, mua chuộc của các thế lực thù địch. Tổ chức Đoàn các cấp cần có những cách thức phù hợp để tập hợp lực lượng thanh niên. Kịp thời phát hiện, nắm bắt những thanh niên có năng lực, có nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm để xây dựng những đội thông tin viên phản ứng nhanh, xung kích; viết tin, bài, chia sẻ, lan tỏa rộng rãi những thông tin tốt; đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc trên các kênh truyền thông. Các tổ chức đoàn cần mở rộng kết nối các lực lượng thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, miền núi, hải đảo, thanh niên học sinh, sinh viên, thanh niên công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... , tạo thành một mặt trận đấu tranh rộng rãi, có tính tổ chức, kỷ luật. Đoàn cần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có khả năng nắm bắt được kịp thời dư luận, hiểu được âm mưu và cách thức hoạt động của chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Phát huy vai trò của người thủ lĩnh Đoàn, thanh niên để đoàn kết, tập hợp thanh niên, hạn chế những tác động từ chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với đoàn viên, thanh niên. Đoàn cần kết hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, với các đơn vị quản lý mạng, các đơn vị chức năng để hạn chế các tin bài không tốt làm tác động đến thế hệ trẻ. Đồng thời Đoàn cần xây dựng, tổ chức một lực lượng trẻ để phản bác các quan điểm sai trái trên các nền tảng mạng xã hội. Tích cực, chủ động, đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”. Phát hiện và bồi dưỡng những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, nhiệt huyết, có năng khiếu để phát huy ưu điểm cá nhân trong xây dựng các nội dung như viết bài, tuyên truyền, đăng tin, truyền thông... Đoàn kết tập hợp đoàn viên, thanh niên ở các lứa tuổi, khu vực, lực lượng thành một chỉnh thể thống nhất, tạo nên sức mạnh, ý thức tổ chức kỷ luật trong đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”.

3. Kết luận

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc, là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Với những đặc điểm lứa tuổi, tính cách, tâm lý thanh niên là đối tượng các thế lực thù địch nhắm đến trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với vị trí, vai trò là “trường học xã hội chủ nghĩa” của thanh niên, đặt biệt là trong công cuộc đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” hiện nay. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thời gian qua đã đạt

được một số kết quả nhất định trong công tác đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trong thời gian tới, Đoàn cần thực hiện tổng hợp các giải pháp nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn” với tuổi trẻ, nhiệt huyết, có được những tri thức khoa học để nhận thức đúng đắn, có lý tưởng cách mạng cao đẹp, có một nhân cách sáng trong và hoàn thiện để họ xứng đáng là lớp người trẻ tuổi làm chủ nước nhà, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

Tài liệu tham khảo

- Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. (2020). *Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24.3.2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng*.
- Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. (2022). *Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII*.
- Đảng Cộng sản Việt Nam. (2012). *Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI*. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.
- Hà, V. L. & Tạ, Đ. T. (2021). Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên hiện nay. *Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông*, 3(2021), 68-73.
- Học viện Chính trị Công an nhân dân. (2017). *Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh*. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.
- Lê, Q. P. (Ngày 05 tháng 11 năm 2019). Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện để xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp và văn minh. *Tạp chí Cộng sản*. Truy cập từ <https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/chinh-tri-xay-dung-dang/-/2018/815237/tang-cuong-doan-ket%2C-tap-hop-thanh-nien%2C-phat-huy-vai-tro-xung-kich%2C-sang-tao%2C-tinh-nguyen-de-xay-dung-to-quooc-viet-nam-giau-dep-va-van-minh.aspx>.
- Lê, T. C. (Ngày 26 tháng 03 năm 2021). Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. *Tạp chí Cộng sản*. Truy cập từ <https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/ngghien-cu/-/2018/821671/phat-huy-vai-tro-cua-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-trong-viec-doan-ket%2C-tap-hop-thanh-nien-tham-gia-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang%2C-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai%2C-thu-dich.aspx>.
- Lê, V. C. (2021). *Nghiên cứu tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn về nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 - 2022*. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Hà Nội.
- Nguyễn, A. T. (Ngày 04 tháng 3 năm 2019). Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. *Tạp chí Quân khu 7 Online*. Truy cập từ <https://baoquankhu7.vn/phat-huy-vai-tro-cua-doan-thanh-nien-trong-phe-phan-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich--2060848438-0012284s34610gs?AspxAutoDetectCookieSupport=1>.
- Nguyễn, B. D. (2015). *Phòng, chống “Diễn biến Hòa Bình” ở Việt Nam mệnh lệnh của cuộc sống*. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia.
- Nguyễn, T. X. & Triệu, T. S. (2022). Nhận diện chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở Việt Nam hiện nay. *Tạp chí Thông tin Khoa học chính trị*, 1(26), 64-69.
- Nguyễn, V. T. (2015). “Diễn biến hòa bình” và đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” (Hỏi - đáp). Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia.
- Nguyễn, X. T. (Ngày 19 tháng 8 năm 2011). Nội dung, thủ đoạn hiện nay của chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta. *Tạp chí Quốc phòng toàn dân*. Truy cập từ <http://tapchiquptd.vn/vi/an-pham-tap-chi-in/noi-dung-thu-doan-hien-nay-cua-chien-luoc-dien-bien-hoa-binh-chong-pha-cach-mang-nuoc-ta/3347.html>.
- Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. (2004). *Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam*. Hà Nội. NXB Quân đội nhân dân.